

Số: /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP**

Ngày 09 tháng 8 năm 2022, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Chính phủ đến xã, phường, thị trấn về sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã chủ trì cùng các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn có các đồng chí là Tổ trưởng và thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện và cấp xã.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ; để hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh yêu cầu các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### **1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã**

Bám sát các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 06 của Chính phủ và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ được giao, phân công rõ trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân trong triển khai, thực hiện để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án theo đúng lộ trình đề ra. Quán triệt đến từng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung của Đề án 06, trong đó tập trung tuyên truyền về lợi ích thiết thực của việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn, khu vực dân cư, qua đó đã tạo được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận, giúp đỡ của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Tăng cường công tác tuyên truyền về đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đăng tin, bài viết trên các cơ quan thông tấn, báo chí, trên trang

thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. Thiết kế, in ấn, bố trí băng rôn, poster, khẩu hiệu, tờ rơi, quảng cáo tại các Sở, ban, ngành, địa phương và một số khu công nghiệp, nhà máy có lượng người lao động lớn trên địa bàn (*có hướng dẫn cài đặt, sử dụng và tuyên truyền ứng dụng VNeID kèm theo*).

Tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan để rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu chưa khớp hoặc chưa chính xác giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, thuế, trẻ em, bảo hiểm xã hội,... nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả.

Quan tâm bố trí các nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất như: hạ tầng cơ sở, máy tính, máy in, máy scan... đặc biệt tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh, Trung tâm HCC cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã; tăng cường, bố trí đủ nguồn nhân lực có chất lượng để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06/CP và Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND tỉnh.

## **2. Văn phòng UBND tỉnh**

Trên cơ sở kết nối thành công giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tiếp tục chia sẻ kết nối thông tin với các Sở, ban, ngành và địa phương phục vụ xác thực, khai thác thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục tổ chức hướng dẫn việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp Cục chứng thực số và bảo mật thông tin hướng dẫn các đơn vị thực hiện cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

## **3. Công an tỉnh**

Tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu luôn “*đúng, đủ, sạch, sống*” phục vụ kết nối chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia khác và giải quyết thủ tục hành chính của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai các giải pháp tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi đang sinh sống trên địa bàn được cấp thẻ CCCD; tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử phục vụ phát triển công dân số.

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh triển khai phần mềm điều hành quản lý công việc Đề án 06 tại trang Web “[dean06.vn](http://dean06.vn)”, làm đầu mối tập hợp báo cáo các nội dung Đề án 06, thường xuyên cập nhật kết quả, tiến độ các nội dung công việc được Chính phủ, UBND tỉnh giao đảm bảo không để chậm, muộn.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành theo Đề án 06/CP, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, UBND tỉnh để chỉ đạo.

Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu ban hành các văn bản triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, ban, ngành.

#### **4. Sở Y tế**

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 19/4/2022 của Bộ Y tế về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Kịp thời cung cấp danh sách các trường hợp, thông tin công dân sai lệch cho Tổ công tác Đề án 06 cấp xã để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ ký xác nhận hộ chiếu vắc xin.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

#### **5. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát báo cáo UBND tỉnh đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, máy móc, đường truyền, đảm bảo an toàn, an ninh mạng tối thiểu cấp độ 3 để kết nối, khai thác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Cổng dịch vụ công và bộ phận một cửa điện tử.

Phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác truyền thông với các nội dung, hình thức phong phú để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện, nhất là sử dụng các phần mềm, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

#### **6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội**

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát, cập nhật các đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất... được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện làm sạch dữ liệu trẻ em.

**7. Các Sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác Đề án 06 báo cáo nội dung cần kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 của các đơn vị, địa phương.** Riêng các Sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng

UBND tỉnh, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh ngoài các thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và Quyết định số 1536 ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh mỗi đơn vị cử 02 đồng chí tham gia thành phần Đoàn kiểm tra. Các sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác báo cáo nội dung kiểm tra và cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra về Công an tỉnh **trước ngày 22/8/2022**.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trình Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện, hoàn thành việc kiểm tra **trước ngày 20/9/2022**.

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổ công tác ĐA06/CP;
- Tổ công tác ĐA06 tỉnh;
- Tổ công tác ĐA06 cấp huyện;
- Lưu: VT, NC<sub>1</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Minh Đạo**